



เจตนาธรรมณ์	นโยบายทั่วไป	นโยบายเฉพาะ	หน่วยรับผิดชอบ		
			ฝ่ายอำนวยการ	หลัก	สนับสนุน
	๓. บริหารจัดการหน่วยให้มีความทันสมัย พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้	<p>๑. ให้ความเร่งด่วนสูงสุดกับการฝึกการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสืบสานการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตลอดจนดำเนินการตามพระราชโบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมุ่งเน้นการขยายผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย อาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>๒. ปรับปรุงโครงสร้างการจัด ระบบการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนงานภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานให้เกิดความประสานสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ให้ความสำคัญกับการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (Timeline) รวมทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ในทุกภารกิจตั้งแต่ขั้นการวางแผน</p> <p>๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลของ ฝชด.ศบท. รวมทั้งการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) สนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการให้มีความโปร่งใส ทันเวลา และตรงความต้องการ</p> <p>๖. ดำเนินการด้านงบประมาณ ให้รวดเร็ว ประหยัด คุ่มค่า ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน</p> <p>๗. ให้ความสำคัญในเรื่องขวัญ วินัย ความรักหมุ่คณะ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>๘. ให้มีการฝึก/อบรมวินัยและมารยาททหารให้กับกำลังพล โดยมุ่งเน้นระเบียบวินัย อาทิ การแต่งกาย การแสดงความเคารพ ทรงผม ตลอดจนการแสดงออกที่เหมาะสมในที่สาธารณะ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์</p> <p>๙. กำลังพลทุกนายต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด</p> <p>๑๐. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๑๑. ส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกาย และเล่นกีฬา โดยให้มีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างจริงจัง</p> <p>๑๒. ให้งานการปฏิบัติตามนโยบาย จก.ชด.ทหาร/หน.ฝชด.ศบท. ทุกไตรมาส</p>	กกล.	ทุกส่วน	
			กผค.	ทุกส่วน	
			กผค.	ทุกส่วน	
			กผค.	ทุกส่วน	
			กกล.	สพม., สชด., กผค.	
			กผค. (งป.)	สพม., สชด., กกล.	
			กกล.	ทุกส่วน	
			กกล.	ทุกส่วน	
			กกล.	ทุกส่วน	
			กกล.	สพม., สชด.	
			กกล.	ทุกส่วน	
			กผค.	ทุกส่วน	